

- 19:29 "วอล-มาร์ก"เผยกำไรยอดขายสูงกว่าคาดในไตรมาส 4 วอล มาร์ก ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไร 1.30 ดอลลาร์/หุ้น ใน...
- 19:18 สื่อปูดข่าว"กริมปี"เตรียมออกคำสั่งประธานาธิบดีฉบับใหม่วันนี้แบบมุสลิมเข้าสหรัฐรอบ 2 สื่อระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เตรียมออกคำสั่งประ...
- 18:49 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่ง 100 จุด มีวไฮ 5 เดือน จากแรงซื้อช่วงท้ายตลาด ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึ้น 100 จุดในวันนี้ และระดับสูงสุดใน...
- 18:38 ญี่ปุ่นปิดสนามบินเกาะฮอกไกโดชั่วคราววันนี้ ขณะยกเลิกเที่ยวบินกว่า 60 เที่ยวบิน หลังหิมะตกหนัก สนามบินชิโตเสะบนเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นได้ปิดทำการชั...
- 18:25 สปก. จับมือพันธมิตรส่งเสริมความรุ่งเรืองการเงินให้กลุ่ม Gen Y สร้างวินัยการออม-ลดปัญหาผัดผ่อนชำระหนี้ น.ส.ณพพร มหารักษ์กะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายวางแพ...

ThaiPR.NET "เดนทิล คอร์ปอเรชั่น" สุดยอด! ปี"59 กำไรพุ่ง 246% มั่นใจปี"60 รายได้-กำไร โตต่อเนื่อง

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์



Like Share Be the first of your friends to like this.

ข่าวหุ้น-การเงิน ThaiPR.net -- อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 12:09:54 น.



[ดูรูปทั้งหมด](#)

กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--IR network

"เดนทิล คอร์ปอเรชั่น" ผู้ให้บริการทางทันตกรรมอันดับหนึ่งตัวจริงของประเทศ ปีงบประมาณ"59 สุดหรู!!! กำไรพุ่งกว่า 246% ด้านผู้บริหาร "นายพรศักดิ์ ต้นตอปลกุล" พร้อมเดินทางขยายตลาดต่อเนื่อง รองรับดีมานด์ลูกค้าชาวต่างชาติ-คนไทย ใส่ใจสุขภาพปากและฟัน คาดเตรียมระดมทุน ขายไอพีโอ 50 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนตลาด Thai ภายในไตรมาสสองปีนี้ รองรับแผนขยายธุรกิจ-คืนหนี้สถาบันการเงิน มั่นใจปี"60 รายได้-กำไรโตต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนสุดประทับใจให้กับนักลงทุน



นายพรศักดิ์ ดันดาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 มีรายได้รวม 441 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 26 ล้านบาท หรือ 6% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 415 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือ 246% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากรายได้จากบริการด้านทันตกรรม และจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีความรัดกุมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีทั้งหมด 12 สาขา เป็นศูนย์ทันตกรรมจำนวน 2 สาขา และคลินิกทันตกรรมจำนวน 10 สาขา ภายใต้แบรนด์ "BIDC", "Dental Signature" และ "Smile Signature" ให้บริการทางทันตกรรมแบบทั่วไป ทันตกรรมเพื่อความงาม ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน นอกจากนี้ยังมีสวนศัลยกรรมช่องปาก รักษาโรคฟัน และรักษาโรคเหงือก

"ผลประกอบการของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกๆปี เนื่องจากศูนย์ทันตกรรมของเรามีคุณภาพมาตรฐานในระดับแถวหน้าเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญ ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติและลูกค้าที่เป็นคนไทย และมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก ทำให้ในปี 2560 มีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 - 4 สาขา โดยใช้งบลงทุนประมาณ 30 - 60 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้าที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจกับสุขภาพปากและฟันเป็นอย่างมาก ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้า ผลักดันธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง"นายพรศักดิ์กล่าว

"ทั้งนี้ ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ใบรับรองการบริหารจัดการด้านการให้บริการทางทันตกรรมจาก Joint Commission International หรือ JCI Accreditation ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลทางการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการบริหารองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน JCI นอกจากนี้ แต่ละสาขายังมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทีมงานที่ได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดีทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจและเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง" นายพรศักดิ์กล่าว

อนึ่ง บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไฟล์ลิง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 100 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 75 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ภายในไตรมาสสองปี 2560 นี้ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากระดมทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนขยายสาขา ใช้ในการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

ADVERTISEMENT



อุ่นใจกับประกันการเดินทาง

เที่ยว نورเวย์สบายใจปลอดภัย ยื่นทำวีซ่าชั่งแก่นง่ายขึ้นเพียงซื้อ AXA ประกันการเดินทางวันนี้!

แอกซ่าประกันภัย



G+1 0

ถูกใจ เป็นคนแรกของคุณที่เจอสิ่งนี้